

TỈNH ỦY THÁI BÌNH  
BAN DÂN VẬN

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

\*

Thái Bình, ngày 31 tháng 7 năm 2020

Số 684-CV/BDVTU

Về việc tập trung vận động nhân dân phòng,  
chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

**Kính gửi:** - Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh;  
- Ban Dân vận các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Thực hiện Công văn số 2375-CV/TU, ngày 29/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới; để tăng cường vận động nhân dân tích cực, tự giác tham gia phòng ngừa, kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh trước những diễn biến mới, phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid-19, Ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, Ban Dân vận các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

1- Tiếp tục quán triệt sâu sắc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, các văn bản hướng dẫn của Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đến cán bộ, đảng viên và tuyên truyền sâu rộng, bằng nhiều hình thức trong đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội về phòng, chống dịch bệnh; xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách hiện nay.

2- Tuyên truyền, vận động nhân dân đặc biệt cảnh giác, theo dõi chặt chẽ, phát hiện kịp thời, triệt để các trường hợp nghi nhiễm, người đi từ vùng có dịch về địa phương, báo cáo ngành chức năng xử lý theo quy định. Vận động nhân dân tham gia phòng, chống dịch bệnh theo phương châm 4 tại chỗ, bình tĩnh, chủ động ứng phó với mọi tình huống, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, nhưng không được hoang mang, gây mất ổn định xã hội. Tích cực thực hiện vai trò giám sát của cộng đồng; tham gia hoạt động của các tổ, đội, nhóm tự quản trong khu dân cư về phòng, chống dịch bệnh. Tăng cường các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của Đoàn thanh niên các cấp.

3- Tăng cường khuyến cáo người dân chủ động, trung thực, tự giác khai báo y tế; thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc nước sát khuẩn; ăn uống, sinh hoạt, luyện tập điều độ; thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng; không tập trung đông người, không tham gia các lễ hội, tham quan, du lịch, hoạt động đông người. Phát huy trách nhiệm của mỗi người dân trong việc bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và xã hội.

Nhận Công văn này, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo),
- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh,
- Sở Y tế,
- Như trên,
- Lưu Ban Dân vận Tỉnh ủy.

K/T TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN



Trần Hữu Nam